

BỘ Y TẾ

THÔNG TƯ số 018-BYT/TT ngày 22-11-1961 quy định cho những cán bộ, nhân viên ngành y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại sức khỏe được nghỉ 12 ngày có lương.

Kính gửi: Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh,
Các sở, Ty Y tế,
Các cơ quan trực thuộc.

Căn cứ nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 028-TTg ngày 28-1-1959 quy định những ngày lễ chính thức, chế độ nghỉ hàng năm, nghỉ phép việc riêng.

Căn cứ thông tư số 14-LB/TT ngày 23-3-1959 Liên-bộ Nội vụ, Lao động, hướng dẫn việc thi hành nghị định trên ở 2 khu vực hành chính sự nghiệp và khu vực sản xuất.

Xét điều kiện làm việc dễ bị truyền nhiễm và có hại sức khỏe như: lao, lây, hủi, điện quang, cobalt ở các Viện, bệnh viện, trại phong.

Sau khi trao đổi và được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ trong công văn số 5487-BNPL ngày 20-11-1961.

Bộ quy định chế độ nghỉ hàng năm 12 ngày có lương cho những cán bộ nhân viên ngành Y tế như sau:

— Những cán bộ, nhân viên trực tiếp và gián tiếp làm công tác ở các trại phong, khu điều trị hủi ở bệnh viện Bạch mai, Hải ninh.

— Những cán bộ, nhân viên làm công tác điện quang, cobalt, dùng kim radium để điều trị ung thư.

— Những cán bộ, nhân viên trực tiếp điều trị ao nội, ngoại trú và gián tiếp phục vụ ở các bệnh viện chuyên khoa lao, các nhân viên trực tiếp phục vụ Phòng lao tại các bệnh viện phổ thông.

— Những xét nghiệm viên phòng dispensaire ở các bệnh viện chuyên khoa lao.

— Những cán bộ, nhân viên trực tiếp công tác ở các khu lây Bạch mai, bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (có hưởng phụ cấp theo thông tư 23-BYT/TT ngày 30-11-1960 của Bộ Y tế).

— Những cán bộ, nhân viên chuyên môn làm việc ở các phòng kín nóng bức, nuôi cấy các loại vi trùng lao, vi trùng gây bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ học, phòng độc chất phủ tạng, phòng thử thuốc Viện Dược liệu.

— Những cán bộ, nhân viên, công nhân làm công việc trực tiếp với hóa chất độc, acide loại mạnh ở các Trường Đại học y dược, trường cán bộ y tế, v.v...

— Những cán bộ, nhân viên trực tiếp giải phẫu cơ thể bệnh, nhân viên phụ trách bề xác (Trường Đại học y dược).

— Những nhân viên phụ trách nhà xác hàng ngày trực tiếp chôn liệm các xác chết ở các bệnh viện Bạch mai, bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức nhà xác Hà-nội.

— Những cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ ở khu tinh thần (khu điên, bệnh viện Bạch-mai).

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Những cán bộ, nhân viên kể trên hàng năm làm việc ở những nơi có quy định liên tục từ 6 tháng trở lên (180 ngày trở lên) được nghỉ 12 ngày có lương, nếu từ 6 tháng trở xuống thì nghỉ hàng năm theo chế độ chung.

— Những cán bộ giảng dạy ở các trường, có trong các đối tượng trên nếu chế độ nghỉ hè cao hơn thì không hưởng chế độ này.

— Những nhân viên ngoài biên chế nếu có làm việc liên tục từ 6 tháng trở lên ở những nơi có quy định cũng được nghỉ 12 ngày có lương.

— Chế độ nghỉ 12 ngày có lương có hiệu lực kể từ ngày ký thông tư này.

— Trong khi thi hành nếu có gặp trường hợp nào vướng mắc, phản ảnh lên Bộ góp ý kiến giải quyết.

Hà nội ngày 22 tháng 11 năm 1961

Bộ trưởng Bộ Y tế

B.S. PHẠM NGỌC THẠCH